

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8907/BNN-CBTTNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

V/v trả lời kiến nghị của

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ HĐND TỈNH TÂY NINH

cử tri trước Kỳ họp thứ 2
Quốc hội khóa XV

Số:
ĐẾN Ngày: 13/01/22
Chuyển:

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh ✓

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN, ngày 02 tháng 11 năm 2021, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị (Câu số 122)

Kiến nghị Nghiên cứu trình đưa ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích trồng mía riêng phù hợp với tình hình địa phương, cụ thể:

+ Miễn giảm tiền thuê, sử dụng đất đối với doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng vùng nguyên liệu trồng mía, hợp đồng liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu trồng mía theo quy định;

+ Hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu (R&D) trong việc tạo ra các giống mía mới, quy trình canh tác hiện đại để đảm bảo năng suất cao, chữ đường tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm mới có giá trị để nâng cao năng lực cạnh tranh.

+ Đẩy mạnh phát triển mô hình khuyến nông, khuyến khích xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất mía để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành nguyên liệu mía. Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong một số khâu trọng yếu như làm đất, trồng, tưới, thu hoạch, vận chuyển.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Từ năm 2020, thực hiện xóa bỏ hạn ngạch thuế quan đối với mía đường theo Hiệp định ATIGA, ngành mía đường gặp nhiều thách thức trước sự cạnh tranh của đường nhập khẩu. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành và Hiệp hội Mía đường VN đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14/7/2020 về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị đã đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và toàn diện để tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, tiến tới ổn định và đáp ứng các mục tiêu lâu dài trong phát triển.

Thời điểm hiện tại, bằng các giải pháp đồng bộ của các bộ ngành cùng nỗ lực của các nhà máy thông qua tăng giá thu mua mía, diện tích và sản lượng mía đang có dấu hiệu dần phục hồi. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 28/CT-TTg để ngành mía đường phát triển, tăng năng lực cạnh tranh.

Đối với các vấn đề cụ thể cử tri nêu:

- Về hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu mía và hợp đồng liên kết với nông dân:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/4/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, Nhà nước miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án nông nghiệp đạt điều kiện quy định. Hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đảm bảo phù hợp thực tiễn hơn.

- Về hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu (R&D) trong việc tạo ra các giống mía mới; cải tiến quy trình canh tác mía; đa dạng hóa sản phẩm mía, đường:

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Viện Nghiên cứu mía đường nhiều đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm để nghiên cứu chọn tạo và đưa vào lưu hành các giống mía có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng vùng phục vụ sản xuất cũng như nghiên cứu các quy trình canh tác hiệu quả, phù hợp với từng vùng. Hiện nay, trong cơ cấu giống mía chúng ta đã có trên 75 giống, trong đó có một số giống chủ lực được nghiên cứu, chọn tạo, nhập khẩu và khảo nghiệm rất thành công như giống KK3, K95-156, LK92-11, QN01, VDD-195, ROC22.... Trong năm 2020-2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật về giống mía và canh tác mía để phổ biến trong sản xuất. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 (tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5). Để triển khai Quyết định của Thủ tướng, Bộ nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục cho phép triển khai Dự án phát triển giống mía giai đoạn 2021 – 2025 để phục vụ và phát triển ngành mía đường.

- Về đẩy mạnh phát triển cánh đồng lớn, cơ giới hóa trồng mía:

Trong giai đoạn từ năm 2011-2013, Bộ đã cho triển khai dự án khuyến nông Trung ương áp dụng cơ giới hóa trong làm đất, trồng và chăm sóc mía. Đến nay, các khâu cơ giới hóa trong làm đất, trồng, chăm sóc mía đã được người dân cả nước áp dụng đại trà. Đối với các khâu tưới và thu hoạch còn một số hạn chế như: 1) Việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu tưới rất cần cho vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc nơi hay xảy ra khô hạn vào giai đoạn sinh trưởng của mía. Do thiếu nước, người dân có thể phải khai thác nước ngầm hoặc dẫn nước từ xa, nhưng biện pháp này không hiệu quả về mặt kinh tế, trừ khi áp dụng trong khâu sản xuất giống; 2) Cơ giới hóa trong khâu thu hoạch đã có một số địa phương triển khai (như ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long), nhưng chưa nhiều do diện tích mía còn manh mún,

nhỏ lẻ. Đây cũng là động lực để việc dồn điền đổi thửa diễn ra mạnh mẽ hơn. Hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định khuyến khích cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp (thay thế Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Trong đó, đối với trồng trọt, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các khâu trọng yếu như: làm đất, trồng cây; chăm sóc; tưới, tiêu; thu hoạch; thu gom, bóc xếp, vận chuyển. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và đang trình Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh; trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh Tây Ninh đã quan tâm đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn; xin gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QH ĐP);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam;
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT; CBTTNS.

BỘ TRƯỞNG



Lê Minh Hoan